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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ครั้งที่ 6/2554 
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.00 น. 

ณ  ห้องประชมุมังคลอุบล ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ48 พระชนัษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

--------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 

1. พล.อ.อ.ภคชาติ    กฤษณะพันธ์ุ  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นํายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร   รองประธานกรรมการ 
4. นายสมภพ    เพชรรัตน์  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตาราจารย์ปรานี   พรรณวิเชียร  กรรมการ 
6. นางวนิดา    ปอน้อย   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรต์ิ   นาคะวิวัฒน์  กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  อินทรไพโรจน์  กรรมการ   
9. นายวิรัช     โหตระไวศยะ  กรรมการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์  จันทร์บรรเจิด  กรรมการ      
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี     น่วมจิตร์   กรรมการ 
12. ดร.ไพบูลย์    ใสยาวงศ์  กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานาจ  ศิลวัตร   กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  ว่องไว (แทน) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข  พงษ์สวัสด์ิ  กรรมการ 
15. ดร.วิชัย     พยัคฆโส   กรรมการ 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร  กรรมการ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา   เหมวงษา  กรรมการ 
18. รองศาสตราจารย์สยาม    ดําปรีดา   กรรมการ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด   กรรมการ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัลย์   วรรธโนทัย  กรรมการ 
21. นายพงศ์พิชญ์    ต่วนภูษา  กรรมการ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักด์ิ  ตระกูลชีวพานิตต์ กรรมการ 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชล ี  สงวนพงษ์  กรรมการ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธ์ิพ่วง   กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1. รองศาสตราจารย์สุจิระ   ขอจิตต์เมตต์  กรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ป่ินปฐมรัฐ  กรรมการ 
3. นางสาวพรทิพย์    ตันติวงศ์   กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์  เอี่ยมประภา  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน  
5. นางนิภา     แจ้งฟ้า   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม        

1. นางรุจิรา    เดชสูงเนิน (แทน) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที     ภู่รอด   ผู้อํานวยการกองกลาง 
2. นางอลิสา    โรจน์ธนานันต์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
3. นางวราภรณ์    อชานนท์  ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  อังศุภโชติ  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  บุญลิขิต   ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพย์สิน 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์   รังรองรัตน์  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 
7. นายเอกนรินทร์    พุทธบรรจง  สํานักงานอธิการบดี 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 
 
   เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้    

       

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชมุทราบ 
1.1 ผลการสัมมนา Grid Management ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2554  

ณ โรงแรม Long Beach Garden พัทยา 
 จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง Grid Management (Supervisory) 
ทราบว่าค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่ ต้องหักไปต้องนําไปส่งให้กับเจ้าของหลักสูตรหรือผู้ที่ค้นพบเรื่อง Grid 
Management ที่สหรัฐอเมริกา เดิมมหาวิทยาลัยได้ส่งเข้าร่วม จํานวน 29 คน และได้รับคําแนะนําจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ผดุงศิลป์ และ ดร.วิสิทธ์ิ   ล้อธรรมจักร 
ซึ่งดูแลในเรื่อง cluster ประเภทอาหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี   อริยวิริยะนันท์ เข้าร่วมด้วย จาก
ผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนา     ในวันที่ 7 สิงหาคม 2554 ได้สรุปใจความสําคัญของการอบรมดังเอกสารที่
แจกในที่ประชุม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  

กลุ่มที่ 1. กลุ่ม Blue ประกอบด้วยอาจารย์สุชาดา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สมพร   เพลินใจ สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวข้อเรื่อง 

- การกําหนดลักษณะอาจารย์ประเภทบุคลากรสายสอน 4 ภาระงานให้เข้มข้น  
- การสื่อสารในองค์กร เพื่อช่องทางการสื่อสาร “ให้มีทัศนคติในการไม่ต้อง

รอให้มีการสั่งการ”  
- การใช้บุคลากรไม่ตรงกับงาน  
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วิธีการแก้ไข  
- การพัฒนาบุคลากรให้เพิ่ม ดร. ผศ. รศ. ศ. มากขึ้น 
- ควรเปลี่ยนแปลงทัศนคติ “มองผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตน”  
- บุคลิกกับ Style ของแต่ละคนที่แตกต่าง จุดอ่อน จุดแข็ง ควรต้องปรับปรุง

อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงความไม่สัมผัสกันในการบริหารร่วมกัน  
 

กลุ่มที่ 2. กลุ่ม Red ประกอบด้วย ดร.นิติ และ อาจารย์บรรทม   น่วมศิริ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ หัวข้อเรื่อง 

- ความล่าช้าการอนุมัติและการเบิกจ่ายเงิน “เกิดจาก ตรวจสอบ (Auditing) 
ไม่ไว้วางใจ”  

- บุคลากรด้านการเงิน ขาดทัศนคติไม่บริการกลายเป็นตรวจสอบ ทําให้ล่าช้า 
เรื่องทัศนคติต้องปรับแก้ไข ค่านิยม ความประพฤติ วัฒนธรรม ทําให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย บัญชาการ
มากขึ้น ควรฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติการเกิด Good Practice  

- ขาดความแม่นยํา ตอบโต้ไม่ตรงกัน แนวปฏิบัติดังกล่าวทําให้ล่าช้า “เสีย
ความรู้สึก”  

- โอนสายโทรศัพท์ไปมา  
- ควรศึกษาระเบียบให้ชัดเจน เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้าง”  
- ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเบิกจ่ายช้า บุคลากรไม่อยู่ ไม่มีการ

มอบหมายงานแทน  
- ระบบการบริหาร ขั้นตอนผู้เกี่ยวข้องมาก ไม่ชัดเจน หมดเวลา  
ผลจากการรับบริการ ได้รับบริการที่ไม่ดีหรือมีการพูดจาที่ไม่ดีต่ออาจารย์ ใน

เรื่องของโครงการต่างๆ ควรมีความคล่องตัว และการตอบข้อซักถามต่างๆ ในการดําเนินการ มอบรอง
อธิการบดี และผู้อํานวยการกองคลัง เข้ามาดูแลในด้านนี้ รวมถึงระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง การดําเนินการต่างๆ 
ควรหาวิธีลดขั้นตอน เช่น ระบบบัญชี 3 มิติ สามารถช่วยลดขั้นตอนได้ กําหนดเวลาที่ใช้บริการชัดเจน ภายใน
ช่วงเวลา Processing time มีแนวคิดในเรื่องนี้คือ Adaptability to change คือ สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหาร
รุ่นใหม่ๆ มักใช้คําพูดว่าเปลี่ยนแปลง แต่จะเปลี่ยนอะไร แต่ไม่มีการรู้ ว่าจะเปลี่ยนอะไร จะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ จึงกลายเป็นการเปลี่ยนตัวบุคคลเพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหารควรมีการปรับเปลี่ยนเชิงทัศนคติตนเอง 
และ Resistance to change คือขั้วต่อของกันและกัน 

 
กลุ่มที่ 3. กลุ่ม Orange ประกอบด้วย อาจารย์จรัญ   ลิขิตรัตนาภรณ์ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร และนายมนตรี   ภู่นพคุณ สํานักบริการวิชาการและงานทะเบียน หัวข้อเรื่อง 
คุณภาพของการจัดการศึกษา  
- การรับนักศึกษาใหม่ แผนการรับ การดึงดูดนักศึกษามากที่สุด นักศึกษา

มาก รายได้มาก แผนการรับนักศึกษาควรมีการรับนักศึกษาให้สอดรับกับเกณฑ์ 
- การจัดการเรียนการสอน ทุกสาขาควรมีสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศไม่ควร

อยู่เฉย หากไม่มีการเตรียมการที่ดี มีข้อมูลที่พร้อม จะทําให้รบกวนกับทางบริษัท ดังนั้นคณบดีจะต้องเข้ามา
ดูแลในเรื่องนี้ 

- เรื่องของอุปกรณ์ไม่พร้อม ทําให้เลื่อนการใช้อาคาร เช่น อาคาร 13 ช้ัน    
ที่นักศึกษารอ ใช้งานอยู่ ฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ 
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- การขอเลื่อนตารางเรียน เป็นปัญหามาก จากการประชุมกับรองคณบดี 
ด้านวิชาการ พบว่ามีการเซ็นต์อนุมัติเลื่อนการสอนจํานวนมาก ขอให้คณบดีเข้าไปดูแล ควรหาวิธีการแก้ไข  
จะแก้อย่างไร ถ้าไม่ดูส่วนร่วม ดูแต่ส่วนตัว ให้นักศึกษาจํานวนมากต้องเลื่อนการเรียน เพียงแค่คนๆ เดียว   
ทําให้ความน่าเชื่อถือหายไป ในทางปฏิบัติสําหรับมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงแล้ว ถ้าตรงเวลาและไม่มีการเลื่อน
โดยไร้เหตุผล จะทําให้เกิดวินัย ถ้าวินัยเกิดขึ้นจากตัวองค์กรก่อน นักศึกษาก็จะมีวินัยด้วย ทําให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ 

- การนําเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมาสอนแทนอาจารย์  
- คุณภาพชีวิตของนักศึกษา ความปลอดภัย ควรมีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม ตรงต่อเวลา     
หากผู้บริหารไม่สนใจดูแลเรื่องนี้ ถือว่าผู้บริหารขาดความเอาใจใส่ คณบดีต้อง

สนใจเรื่องนี้ให้มาก เพราะเป็นเรื่องสําคัญ 
 
กลุ่มที่ 4. กลุ่ม Green ประกอบด้วย นายพงษ์พิชญ์   ต่วนภูษา ผู้อํานวยการ

สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อเรื่อง  

Unity ขององค์กร 
- ความภาคภูมิใจ การเสียสละในองค์กร และความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
- Gap ระหว่างบุคคล  ความแตกต่างทางด้านอาวุโสแตกต่างอย่างไร ถ้ามี

ความแตกต่างมากจะเข้าใจกันอย่างไร เพื่อดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาสู่แนวทางที่ดี  
- การลดอัตรา ละลายพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง บูรณาการทีมงาน Update 

ลดช่องว่าง เคารพให้เกียรติต่อกัน วัฒนธรรมไทยที่ดี ที่มีอยู่ควรนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
กรณีเช่นนี้จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ถ้าไม่ลงมือปฏิบัติ  
 

 ขอเสนอแนะของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
- จุดอ่อนของคนรุ่นใหม่ที่ควรพัฒนา คือ การตัดสินใจ เพราะการตัดสินใจ   

ที่ไม่มีระบบ ควรจัดการอบรม ให้สามารถตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้ 
- จากการประชุมควรมีการหล่อหลอมถึงการเคารพนับถือ และสามารถช่วย

แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
- มุมมองของอาจารย์ที่ไม่มีวินัย เนื่องจากไม่มีความรับผิดชอบต่อบทบาท

หน้าที่ จึงควรเข้มงวดในเรื่องของวินัยให้เกิดความตระหนัก 
- ระบบการประเมิน ระบบใหม่ ควรมีการกําหนดมาตรฐานที่ชัดเจน สามารถ

ตอบข้อซักถามจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้  
- รูปแบบกระบวนการทํางาน การรู้จักวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การวิพากษ์การ

ทํางาน และสามารถแก้ไขปัญหาของงานได้ 
- วัฒนธรรมองค์กร ความเคารพนับถือ 
- ความแตกต่างทางด้านวิชาชีพ ทําอย่างไรจึงจะน้อยลง 
- การใช้เครื่องมือสื่อสาร 
- การยอมรับซึ่งกันและกัน 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้ทุกหน่วยงานนําไปปรับแก้ไข 
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1.2 รายงานการแบ่งชําระเงินการลงทุนหมดก่อนอายุสัญญา หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 จากการที่สํานักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดําเนินการชําระเงินลงทุนหมดก่อนระยะเวลา
แห่งสัญญาดังกล่าว จํานวนเงิน 329,190,000.-บาท (สามร้อยยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กับ
บริษัท กิจการร่วมค่าธนะสินพัฒนา-วิวัฒน์ก่อสร้าง จํากัด ขณะนี้สํานักงานหอพักนักศึกษา ได้ดําเนินการ    
ทําหนังสือไปถึงอัยการสูงสุด เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนินการตามที่บริษัทเสนอมาได้อย่างไรบ้าง แต่
เนื่องจาก ระยะเวลาผ่านมา 2 เดือน อัยการสูงสุดยังไม่มีการตอบรับกลับมา และบริษัทได้ทําหนังสือฉบับ
เร่งด่วนมาที่มหาวิทยาลัย ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยพิจารณา จากระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่ทราบว่า
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเรื่องนี้ได้เมื่อไร เพราะบริษัทได้มีการต่อสัญญากับธนาคารที่บริษัทได้กู้เงินมาเพิ่ม 
ในการก่อสร้างหอพักให้กับมหาวิทยาลัย ทําให้ขณะนี้บริษัทได้รับความเสียหาย ในเรื่องของความน่าเชื่อถือ 
เพราะได้แจ้งกับธนาคารว่า มหาวิทยาลัยจะชําระเงินลงทุนหมดก่อนอายุสัญญา บริษัทจึงยังไม่มีการ
ดําเนินการ ชําระเงินในส่วนที่เหลือ ซึ่งตามหนังสือของบริษัทได้แจ้งว่า บริษัทได้ขอกู้เงินจากธนาคารทหารไทย
จํานวน 215,000,000.-บาท (สองร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) ทําให้บริษัทในเครือ ซึ่งรีบทํางานรับเหมาจัดสรรอยู ่
และมีการส่งมอบงานจํานวน 90,000,000.-บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ปรากฏว่า ธนาคารตัด ไม่ให้เบิกเงิน
ก้อนนี้ บริษัทจึงขอความเห็นจากมหาวิทยาลัย โดยอ้างจากหนังสือหน้าที่ 2 ว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถ
ดําเนินการเรื่องนี้ให้กับบริษัทได้เมื่อไร หรือจะแบ่งชําระยอดเงินดังกล่าวให้กับบริษัทเพื่อนําไป ชําระเงินให้กับ
ธนาคาร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และรักษาระดับความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท จากการปรึกษาหารือกับ
บริษัท บริษัทมีความต้องการอยู่สองกรณี คือ กรณีแรก มหาวิทยาลัยสามารถแจ้งยืนยันกับบริษัทได้หรือไม่ว่า
เรื่องนี้จะแล้วเสร็จวันใด บริษัทจะได้แจ้งกับธนาคารให้ทราบ หรือกรณีที่สอง บริษัทจะขอรับชําระบางส่วน
ก่อนจากเงิน  329,190,000.-บาท  (สามร้อยยี่ สิบ เก้ าล้ านหนึ่ งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน )  ขอชําระที่ 
215,000,000.-บาท (สองร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) ก่อน ได้หรือไม่จากเง่ือนไขดังกล่าว เนื่องจาก ได้มีการ
ประสานกับอัยการสูงสุด จากการสอบถามจากเลขาฯ อัยการสูงสุดคาดว่าประมาณ 15 วัน ไม่เกิน 20 วัน   
 
 มติที่ประชุม รับทราบรายงานดังกล่าว หากอัยการสูงสุดให้การรับรองเรื่องนี้
แล้ว มหาวิทยาลัยจะดําเนินการชําระเงินตามขั้นตอนดังกล่าว เพื่อให้เรื่องนี้ยุติลงและจะได้ดําเนินการ   
ในเรื่องอื่นที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม ต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2554 เม่ือวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554 
จํานวน 8 หน้า  
    ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี       
ได้จัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ดังเอกสารรายงานการ
ประชุม จํานวน 8 หน้า เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2554 เม่ือวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยไม่มีการแก้ไข  
  
ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน  

3.1 สรุปเบื้องต้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 
7/2554 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และวัน Orientation และ Retreat กรรมการสภา
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มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และวันอาทิตย์ที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554  

 3.1.1 สรุปการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 
7/2554 
 

มติที่ประชุม  รับทราบและขอให้ทุกท่านนําไปพิจารณารายละเอียดที่
ได้จากการ Orientation และ Retreat  

 
 3.1.2 สามวันนี้ได้อะไร (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้ถูกยกระดับความคิด มุมมอง   
ให้สภามหาวิทยาลัยเท่าๆ กันในเรื่องต่างๆ ลักษณะมุมมองที่กว้างขึ้นกว่าเดิม และมุมมองด้าน Synergy มีการ
ขยายผลจาก 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็น 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในหลายๆ โอกาส
ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
3.1.3 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่มหาวิทยาลัย

ชั้นนําทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล โดย (รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา   
พรหมบุญ) 

ได้รับทราบจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา   พรหมบุญ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากการ Retreat ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ได้เกิดแนวคิดในการ
จัดทํานโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยช้ันนํา และได้มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปรานี   พรรณวิเชียร) จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของคณะต่างๆ ตามแนวคิดที่ได้สรุปไว้ จากการสํารวจ
พบว่าบางคณะยังไม่สามารถปรับข้อเสนอแนะได้  

ในการดําเนินการเรื่อง WIL ได้มีการดําเนินการแล้ว 2 คณะ คือ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่ทํา TM15 ซึ่งได้มีการปรับระบบ และจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2554
ซึ่งจะเป็นระบบTM15 ที่สมบูรณ์ และมีคณะเข้าร่วมเพิ่มเติมคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นเรื่องของ Computer จากนโยบายของ
อธิการบดีในการทําร่วมกับ ZIPA และจะมีการส่งงานในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ให้กับ ดร.กฤษณพงศ์   กีรติกร 
และนอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมด้วย 5 มหาวิทยาลัย คือ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แม่พิมพ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ เรื่อง ไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง โรงแรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง Multimedia 
การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ควรเริ่มจากกลุ่มเป้าหมาย 

เริ่มจากหนึ่งกลุ่มหรือหลายกลุ่ม ถ้ากลุ่มใดพร้อมก็เตรียมการนําร่อง และมหาวิทยาลัยต้องให้การสนับสนุน 
ส่วนกลุ่มไหนที่ยังไม่พร้อมควรมีการสื่อสารให้เข้าใจ และหากประสบความสําเร็จแล้ว กลุ่มภายนอกก็จะเข้า
มาร่วม 
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มติที่ประชุม  รับทราบและควรมีคําอธิบาย เช่น WIL และ R&D 
มหาวิทยาลัยต้องทํากิจกรรมนี้ให้ชัดเจน และต่อไปสภามหาวิทยาลัยจะลงมากํากับมากขึ้น ต้องมี Impact 
มากขึ้น และควรให้โรงพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นฐานคิดเป็นโครงการนําร่อง  

 
 3.2 รายงานความคืบหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน และชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 

 การจัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน และชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
84 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลการดําเนินงานจาก 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย ดัง
เอกสารที่มีรายละเอียดกิจกรรมโครงการต่างๆ และมีคณะที่ได้รับการขออนุมัติ จํานวน 4 คณะ คือ คณะ
บริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จํานวน 3 คณะ ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างการดําเนินการ
แก้ไข และรอการปรับเปลี่ยนรายละเอียดภายในของโครงการอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของมหาวิทยาลัย  

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ช้ีแจงให้ทราบว่าคณะได้ส่งเรื่องขออนุมัติ
ล่วงหน้า 2 เดือน แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้สํารองเงินจ่ายในการดําเนินงานก่อน 
โครงการที่คณะดําเนินการอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตําบลอาษา อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก การดําเนินงาน
มีความคืบหน้ามาก ในเรื่องของ โครงการแยกขยะ การจัดทําถังขยะ และโครงการระบบไฟฟ้า งบประมาณ
ส่วนใหญ่มาจากองค์การบริหารส่วนตําบลอาษา ซึ่งจะมีการขยายงานใหญ่และเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาดูงาน 
ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสําเร็จ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดอาจารย์หลายสาขาวิชาเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ในด้านต่างๆ กับชุมชน การดําเนินโครงการเริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา จนถึงเดือนสิงหาคม 
เป็นการปิดโครงการ 

 ประเด็นปัญหาที่พบเกิดจากการเบิกจ่าย สืบเนื่องจากมีรายละเอียดบางประการ 
ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงนักศึกษา ซึ่งกองคลังได้ประสานงานแจ้งอาจารย์ประจําโครงการ    
ให้แก้ไขรายละเอียดภายใต้งบประมาณที่ขอ และได้รับความอนุเคราะห์จากรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ 
ดร.อรุณี   อินทรไพโรจน์) ในกรณีที่เบิกจ่ายไม่ทันสามารถยืมเงินได้ก่อน  

 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) แจ้งให้ทราบว่า
โครงการดังกล่าวจะนํามาแสดงในงาน       ด้วย ในเรื่องของ Best Practice และช่วงสิ้นปีควรมีการประเมิน  
แต่ละโครงการ factor ที่เกิดขึ้น และการให้รางวัลต่างๆ 

  
  มติที่ประชุม รับทราบและขอให้คณะต่างๆ ตรวจเช็ครายละเอียดในการขอ
งบประมาณให้ถูกต้องและตรงตามระเบียบ เนื่องจากแต่ละโครงการมีการของบประมาณจํานวนมากโดย
รับข้อสังเกตต่างๆ และช่วยกันระดมความคิดและหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป  
 
  3.3 การขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ ระบบใหม่ 

ประธานขอให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล ช้ีแจงรายละเอียดข้อมูล     
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการระบบใหม่ ที่อาจมีความสงสัยในหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของผู้บริหาร  

ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคลช้ีแจงว่า  สืบเนื่องจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่ ซึ่งมีกรณีที่ผู้บริหารหรือผู้รับการประเมิน          
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มีความเห็นว่าหลักเกณฑ์อาจจะไม่เหมาะสม และสอดคล้องกันในเรื่องวงเงินเลื่อนรายบุคคล  และระดับผล
การประเมินการปฏิบัติราชการที่กําหนดไว้  5 ระดับ คือ ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง  โดยการกําหนด
วงเงินเลื่อนรายบุคคล และคะแนนผลการประเมินทั้ง 5 ระดับ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย ได้พิจารณากําหนด  ตามรายละเอียดในข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยที่ได้แจ้งให้ทุก
หน่วยงานทราบแล้ว สําหรับการกําหนดวงเงินเลื่อนรายบุคคลอาจกําหนดได้เป็น 2 รูปแบบ เช่น บาง
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวงเงินเลื่อนรายบุคคล ให้ระดับดีเด่น  เลื่อนได้  5 – 6 เปอร์เซ็นต์ของฐานการ
คํานวณที่ ก.พ.อ.กําหนด   บางมหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้ระดับดีเด่น เลื่อนได้ไม่เกิน 6 เปอร์เซ็นต์  เป็นต้น  
สําหรับของ มทร.ธัญบุรี  กําหนดไว้ในลักษณะแต่ละระดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการเลื่อนได้ไม่เกิน
........เปอร์เซ็นต์  โดยไม่  fix เปอร์เซ็นต์การเลื่อนวงเงินเหมือนลักษณะแรก  ซึ่งทั้งสองแบบก็มีทั้งข้อดีและ
ข้อเสีย   

ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี  เมื่อผลการประเมินออกมาผู้รับการประเมินอาจรู้สึกว่า
ผลการเลื่อนเงินเดือนไม่สอดคล้องกับระดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ เช่น ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีมาก  แต่ได้เลื่อนเงินเดือน  2.5 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับพอใช้ของวงเงิน
เลื่อนรายบุคคลที่กําหนดไว้ว่าระดับพอใช้เลื่อนได้ไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์  เป็นต้น และการที่ผลการประเมินของ
แต่ละหน่วยงานออกมาแตกต่างและหลากหลาย  อาจเป็นเพราะหัวหน้าหน่วยงานแต่ละแห่งจะเลือกใช้    
แนวทางการพิจารณาแบบใด  เช่น บางหน่วยงานมองว่าผู้รับการประเมินส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ของงานอยู่ใน
ระดับที่ใกล้เคียงกัน  อาจเลื่อนในเปอร์เซ็นต์ที่เกาะกลุ่มไม่แตกต่างกันมาก  แต่บางหน่วยงานอาจเลื่อนโดยให้
เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนสําหรับผู้ที่มีผลสัมฤทธ์ิของงานโดดเด่นกว่าคนอื่น  สําหรับกรณีนี้ ผู้รับการ
ประเมินกลุ่มที่มีคะแนนต่ํากว่าก็อาจได้รับเปอร์เซ็นต์ที่ตํ่ากว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน  เนื่องจากสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่
กับวงเงินเลื่อนที่แต่ละหน่วยงานมีในการเลื่อนแต่ละรอบการประเมินไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นของฐานเงินเดือน
ข้าราชการที่มีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน และ 1 มีนาคม  ซึ่งตามข้อบังคับกําหนดให้จัดสรรวงเงินให้แต่ละ
หน่วยงาน 2.9  ส่วน 0.1  ให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารในภาพรวม  ในส่วน 2.9  นั้นการบริหารวงเงินขึ้นอยู่กับ
หัวหน้าหน่วยงานว่าจะจัดสรรลงไปในระดับภาควิชา/ฝ่าย อย่างไร และกรณีที่หน่วยงานมีคนลาไปศึกษาต่อ 
ซึ่งไม่มีสิทธิเลื่อนเงินเดือนแต่สามารถใช้วงเงินในส่วนนี้ได้  หน่วยงานจะนํามาเลื่อนให้กับทุกกลุ่มหรือเลื่อนให้
เฉพาะกลุ่ม ขึ้นอยู่กับหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหาร 

   กรณีที่มีข้อคําถามที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ว่าจะดําเนินการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือไม่  ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 

1.  การประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และ ดีมาก เป็นข้อกําหนด
ของ ก.พ.อ.  ที่ต้องประกาศให้ทราบในที่เปิดเผย  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่ให้ประกาศไม่ได้  ในส่วนของ
มหาวิทยาลัย เพื่อลดข้อขัดแย้งได้ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก เรียงตามลําดับ
อักษร โดยไม่ได้เรียงตามลําดับคะแนนประเมิน 

2.  สําหรับใบแจ้งผลการประเมินเลื่อนเงินเดือน ที่ไม่ปรากฎระดับผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ ว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้รับการประเมินนั้น  
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เป็นแบบฟอร์มที่ สกอ. กําหนดรูปแบบให้มหาวิทยาลัยนํามาใช้  และกองบริหารงานบุคคลได้รับคําเสนอแนะ
จากคณาจารย์ตามคณะต่าง ๆ ว่าควรเพิ่มข้อมูลในส่วนนี้ไว้ในในใบแจ้งผลด้วย  ซึ่งจะได้ประสานกับ สกอ. 
เพื่อขอเพิ่มข้อมูลดังกล่าวต่อไป 

3.  กรณีฐานในการคํานวณที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนนั้น ต้องเป็นไปตามประกาศ 
ก.พ.อ.  มหาวิทยาลัยไม่มีอํานาจในการปรับเปลี่ยน  ซึ่งข้าราชการบางส่วนที่รับราชการมานาน มีฐานเงินเดือน
สูง อาจรู้สึกไม่เป็นธรรมกับการกําหนดฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนในลักษณะ ฐานบน และฐานล่าง  
และใช้ฐานการคํานวณที่ กพ.อ. กําหนดเป็นตัวคูณเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน โดยไม่ใช้ฐานเงินเดือนจริง
ของผู้เลื่อนเงินเดือนเป็นตัวคํานวณ 

4.  กรณีวงเงินเลื่อนเงินเดือนที่หน่วยงานได้รับจัดสรร 2.9 %  จะปรับเป็น 3% ได้
หรือไม่นั้น  หากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่เหมาะสม  สามารถนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเหตุผลความเหมาะสมได้  ซึ่งจากการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย  ก่อนที่จะออกประกาศมหาวิทยาลัย ได้มีการพิจารณาประเด็นความเหมาะสมดังกล่าวแล้ว 
เห็นว่ามีความเหมาะสมในการที่จะจัดสรรให้กับอธิการบดี 0.1 ไว้บริหารวงเงินเลื่อนในภาพรวม  ซึ่งหลาย ๆ 
ส่วนราชการก็กําหนดสัดส่วนที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม เช่น  3%  2.9 %  2.85 %  2.8 %  เป็นต้น   
และในการบริหารวงเงิน 0.1 ของอธิการบดี ก็ได้จัดสรรลงไปในทุกกลุ่ม ได้แก่  กลุ่มบริหาร  กลุ่มวิชาการ  
และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (สายสนับสนุน)   

5.  กรณีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการสําหรับรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2554 ขณะนี้เหลือระยะเวลาเพียง 1 เดือนกว่า ๆ จากการ
ประชุมร่วมกันทั้ง 9 มทร. ซึ่งจัดโดย สกอ.  หลาย ๆ  มทร. ก็ยังไม่ได้จัดทําข้อตกลงดังกล่าว แต่เนื่องจาก
ข้อบังคับได้กําหนดไว้แล้ว สกอ. จึงขอให้พยายามสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมินใน
การที่จะต้องทําข้อตกลงย้อนหลังเพื่อมิให้เกิดปัญหาฟ้องร้องตามมา  จึงต้องขอฝากท่านหัวหน้าหน่วยงานใน
การบริหารจัดการในเรื่องข้อตกลงดังกล่าว 

 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบและมอบคณบดี หัวหน้าหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง  
พิจารณาเหตุผลความจําเป็น  หากมีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าสมควรจะปรับปรุงแก้ไขในประเด็นใดเพื่อความ
เหมาะสม โดยไม่ขัดต่อข้อกําหนดของ กพ.อ.  เป็นข้อปฏิบัติที่สมารถทําได้  จะได้นําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  และในส่วนของทัศนคติของผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมิน เนื่องจากเป็นระบบใหม่  อาจจะยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ผู้ที่เก่ียวข้องควรมีการชี้แจงหรือ
จัดทําเอกสารเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจให้ทราบทั่วกัน 
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ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   4.1 รายงานแผนการดําเนินงานการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ   
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ประจําปีการศึกษา 2553 วันจันทร์ที่ 23 วันอังคารที่ 24 
และวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย 
  เนื่องจากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ประจําปีการศึกษา 2553 
กําหนดให้มีการจัดงานพิธีพระราชทานปรอญญาบัตร ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2555 นั้น ทําให้มี
ระยะเวลาในการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ และได้สอบถามจากคณะที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อให้
ดําเนินการส่งรายชื่อให้กับสํานักงานอธิการบดี ขณะนี้มีจํานวนรายชื่อผู้ถูกเสนอให้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิ มีจํานวน 10 ท่าน และจะดําเนินการเชิญคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักด์ิ ประชุมอีกครั้ง 
และจะรายงานให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทราบ ในเดือนพฤศจิกายน  
 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.2 การเข้าสักการะพระศพ และการเข้าร่วมบําเพ็ญพระกุศล ในการพระพิธี
ธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  
  มติที่ประชุม กําหนดวันในการเข้าสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเชิญชวน
ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน 
 
 4.3 รายงานการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 Thailand Research Expo 
2011 ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2554 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นําเสนอผลงานวิจัยเพื่อผู้พิการ และผู้สูงอายุ จํานวน 2 ผลงาน 
คือ รถเข็นคนพิการระบบไฟฟ้า ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ และชุดอุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ 
   ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กําหนดจัดงาน Thailand 
Research Expo 2011 ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2554 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน ศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยได้นําผลงานวิจัยเข้าร่วม
ดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้นําผลงานวิจัยเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุเข้าร่วมนําเสนอ
ด้วย และได้มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทราบและเข้าร่วมงานดังกล่าว 
 
 มติที่ประชุม รับทราบและขอเชิญชวนให้คณบดี นักวิจัย อาจารย์ เข้าร่วมงาน
ดังกล่าว 
 

4.4 รายงานการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2554 – 
2558 สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอธัญบุรี 
   ตามท่ีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอธัญบุรี มีหนังสือแจ้งเรื่อง การปรับ
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2554 – 2558 จะเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 6/2554                          หน้า 11 

ขอให้ท่านรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรต์ิ   นาคะวิวัฒน์) เป็นผู้ช้ีแจงในรายละเอียดดังกล่าว ซึ่ง
มีผลกับเงินที่จะต้องจ่ายในครั้งต่อไป 
   ปัจจุบันเฟสใหม่ขึ้น 1 บาท ขณะนี้ค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย เดือนละ 6 ล้าน
บาท ถ้ามีการปรับเปลี่ยนจะต้องจ่ายเดือนละ 7 ล้านกว่าบาท  
 
 มติที่ประชุม รับทราบและมอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ   
นาคะวิวัฒน์) จัดทํามาตรการในการประหยัดพลังงานโดยเร่งด่วน 
 

4.5 หลักสูตรที่ต้องปรับปรงุเมื่อครบ 5 ป ี
   ขณะนี้มีหลักสูตรที่ยังไม่พัฒนาและปรับปรุง เมื่อครบระยะเวลา 5 ปี  
   กรณีที่ 1 มีจํานวน 20 หลักสูตร ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
จํานวน 10 หลักสูตร ซึ่งจะมีบางหลักสูตรจะต้องปิด กลุ่มที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 4 หลักสูตร ครบอายุ
ที่ต้องมีการปรับปรุง กลุ่มที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จํานวน 6 หลักสูตร ในสาขาทางด้านนาฏศิลป์ และดุริยางค์ 
จะต้องมีการปรับปรุงเมื่อครบ 5 ปี  
    
 มติที่ประชุม รับทราบและมอบคณบดีแต่ละคณะดําเนินการ  
 

4.6 หลักสูตรที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้เขา้เกณฑ์ TQF 
   กรณีที่ 2 มีจํานวน 13 หลักสูตร ที่ยังไม่พัฒนาปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

(TQF) เพื่อรองรับปีการศึกษา 2555 ดังนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จํานวน 2 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จํานวน 3 หลักสูตร ของระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 2 หลักสูตร ของระดับปริญญาโท 
คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 1 หลักสูตร ของระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จํานวน 2 หลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 1 หลักสูตร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 2 หลักสูตร 
ขอให้คณะดังกล่าวรีบดําเนินการ ทั้ง 2 กรณี  

   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ช้ีแจงว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า มีการดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว เหลือสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จะนําเสนอในครั้งต่อไป ส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ และ
วิศวกรรมสิ่งทอ กําลังดําเนินการ ซึ่งขณะนี้ได้มีการประชุมการจัดทําหลักสูตร TQF ที่จังหวัดนครนายก     
รวมทั้ง 2 หลักสูตร ในกรณีที่ 2 กําลังปรับเปลี่ยน TQF คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ดําเนินการอย่างจริงจังและไม่ควรประชุมนอก

สถานที่ในช่วงเปิดเทอม และบางสาขาจะดําเนินการอย่างไรในกรณีเม่ือไม่มีเด็กเรียน 
 

4.7 การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพิจารณาอนุมัติ 

 ในการเสนอหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ จะต้องผ่านคณะกรรมการด้าน
หลักสูตรการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย  

 ขั้นตอนในการเสนอ เมื่อผ่านคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัยแล้ว      
ทุกหลักสูตรจะต้องมาผ่านคณะกรรมการด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ของสภามหาวิทยาลัยอีก ซึ่งเจอ
ปัญหา 3 หลักสูตร ที่ยังค้าง ไม่สามารถเข้าสภามหาวิทยาลัยได้ เพราะได้รับการท้วงติงจากกรรมการสภา
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มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าไม่พบหลักสูตร เนื่องจากมีการแก้ไขหลักสูตรหลายครั้ง หรือคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมไม่ครบทุกครั้ง ดังนั้นในการเสนอหลักสูตรจึงต้องมีการผ่าน 2 รอบ หลักสูตรปรับปรุง หรือ
หลักสูตรใหม่ จะต้องผ่านเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา ก่อนเข้าสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง และจะเริ่มใช้
ต้ังแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัยรอบนี้เป็นต้นไป ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ช้ีแจงว่าดูความจําเป็นและความเป็นไปได้ 
เฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หลักสูตรที่จะต้องดําเนินงาน โดยเฉพาะในส่วนของ TQF ที่จะต้องปรับปรุงใหม่ 
และเป็นปัญหาในส่วนที่จะต้องทํา เนื่องจากว่าหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทํา TQF ออกมาตอนนั้น
เป็นช่วงที่ มอ.2 ยังไม่ออกจากสภาวิศวกร ขณะนี้สภาวิศวกรได้ออกมาแล้วจึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ปรับและเนื่องจากขณะนี้ได้ครบในช่วงของการประเมินของสภาวิศวกรในสาขาหลักที่นักศึกษาจะได้รับ
ใบรับรองการประกอบวิชาชีพ จาก กว. จึงเป็นความจําเป็นในการดําเนินการช่วงนี้ กิจกรรมต่างๆ ยังจัดในช่วง
ปิดเทอมเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอน ถ้ามีการเลื่อนการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์กลุ่มใหญ่
จะเป็นในเรื่องของพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ จะกระทบจํานวนมาก จึงตระหนักในส่วนนี้อย่างมาก ส่วนหนึ่ง
ในช่วงปิดเทอมบางหลักสูตรไม่สามารถดําเนินการจัดในช่วงปิดเทอมได้เนื่องจากการที่นักศึกษาจะต้องออกไป
ฝึกงานและในส่วนของอาจารย์จะต้องเข้าไปอยู่กับภาคอุตสาหกรรม และมีการประชุมมาก ทําให้เป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการ 

 ขอให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) นัดประชุม
ก่อนวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ถ้าผ่านจากคณะกรรมการด้านหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา เนื่องจากจะกระทบกับการรับนักศึกษาในเทอมที่ 2 หลักสูตรของสื่อสารมวลชนและ
หลักสูตรของวิศวกรรมวัสดุมีกําหนดเปิดแน่นอน ขณะนี้เด็กเริ่มถอยออกหมดแล้ว และไปเข้าไปเรียนหลักสูตร
วิศวกรรมอุตสาหการแทน 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ช้ีแจงในเรื่องของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
ขณะนี้ได้ผ่าน TQF แล้วและจะนําเข้าสภามหาวิทยาลัยในเวลาที่กําหนด ในเรื่องของคณะกรรมการในการ
ตรวจประเมินในสายครู ทางคณะขอให้ประเมินหลักสูตรไปถึงปี 2554 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนให้คณะกรรมการ
ให้การรับรอง 

 รับทราบจากอาจารย์จินตนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แจ้งว่าหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยบอกว่าไม่อนุมัติในสภามหาวิทยาลัย เมื่อครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าไม่ผ่านคณะกรรมการด้าน
หลักสูตรการเรียนการสอน แต่ท่านบอกว่าผ่านเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้ช้ีแจง
ในสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติไม่อนุมัติ และขอให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ทําเรื่องทักท้วงมา 
จึงทําให้เกิดปัญหากับนักศึกษาที่รับมาแล้ว 

  
มติที่ประชุม มอบคณะที่มีแผนงานขอให้ส่งแผนงานในเรื่องของการทํา

หลักสูตรมายัง สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อจะได้นํามาวางแผนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
เพราะขณะนี้มีจํานวน 27 หลักสูตรยังค้างอยู่ ส่วนหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และหลักสูตรของ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจะขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ผ่านแบบมีเงื่อนไขว่า หาก
คณะกรรมการด้านหลักสูตรการเรียนการสอนเห็นชอบก็ถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

 
4.8 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศกึษา 

เนื่องจากเป็นนโยบายของอธิการบดีเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาในเรื่องของ
ภาษาอังกฤษ ขณะนี้ทุกคณะได้มีการส่งครบหมดแล้ว ทั้งหมด 78 คน และเพิ่มภายหลังอีก 10 คน รวมทั้งหมด 
88 คน และได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจที่ได้เรียน AUA ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สมัครผ่าน Internet และกรอกข้อมูลเข้ามา รวมทั้งหมด 126 คน ที่คณะ
ส่งมาคือได้ทําการคัดเลือกมาแล้ว รับหมด ส่วนที่นักศึกษา Walk in เข้ามา จํานวน 50 คนจะมีการสอบ ซึ่งมี
การสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 มีนักศึกษาสอบผ่านเพียง 26 คน ซึ่งเป็นการสมัครเอง ในบางส่วน
จะมีการสัมภาษณ์ด้วย เป็นการสัมภาษณ์ในเรื่องของความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการรักองค์กร   
มีจิตใจทุ่มกับมหาวิทยาลัยอย่างไร รวมตัวเลขที่ผ่านมาจะมีประมาณ 100 กว่าคน จะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม จะมี
อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ จํานวน 3 ท่าน สอน 1 กลุ่ม อาจารย์งามพริ้ง สอน 2 กลุ่ม อาจารย์ดาวรัตน์ 
จํานวน 1 กลุ่ม และขอเชิญคณบดีเข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 21 สิงหาคม 2554 จะมีการปฐมนิเทศนักศึกษา  
กลุ่มนี้และจะให้นักศึกษามารายงานตัววันนั้นด้วย หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ โดยเชิญท่าน
อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด และช่วงบ่ายจะมีอาจารย์วิสิทธ์ิเป็นวิทยากรในการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ กําหนดการเรียน จะมีการเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งวันเสาร์เรียน 1 กลุ่ม วันอาทิตย์เรียน     
4 กลุ่ม หลังจากนั้นจะมีการทํากิจกรรม สุดท้ายจะมี Party (English Camp) โดยนํานักศึกษาต่างชาติที่เข้ามา
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมาร่วมงาน ซึ่งเป็นงาน Party เล็กๆ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ไพบูลย์   ใสยาวงศ์)       
เป็นผู้ดําเนินการ เริ่มเรียนวันที่ 28 สิงหาคม 2554 สิ้นสุดการเรียนวันที่ 31 มกราคม 2555 ในการเรียนจะ
เรียนควบคู่กับการสอนจริงและใช้โปรแกรมที่ทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีอยู่ นักศึกษา
จะต้องจ่ายค่าหนังสือเอง ประเด็นอยู่ที่ ขณะนี้เขียนโครงการเสร็จแล้ว และได้นําเสนอกองคลัง ได้มีการช้ีแจง
ว่าโครงการดังกล่าวมีการจัดให้กับนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจะต้องจ่ายเงินเอง เพราะมียอดเงินประมาณ 
750,000.-บาท ส่วนมากจะเป็นค่าสอน ประมาณ 500,000.-บาท  
 
   มติที่ประชุม รับทราบและควรมีการสอบถามจากนักศึกษาตั้งแต่วันแรกที่มา
สมัคร ว่าทําไมไม่มา เพราะขณะนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่สู้งาน ถ้าคิดว่าเป็นเรื่องยาก นี้คือมาตรการ
ที่มหาวิทยาลัยกําลังส่งเสริม เพราะต้องเตรียมรับ AEC และการรับนักศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้เข้ามา
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีนักศึกษาน้อยถ้าเทียบจาก 100 คน จากนักศึกษา 25,000 คน คือ 1% 
เท่ากับ 250 คน เพราะฉะนั้นคณบดีจะต้องหาวิธีการในการผลักดัน และในเรื่องของหลักสูตร International 
จะต้องทําให้ได้คุณภาพ และควรมีรุ่นที่ 2 ตามมา โครงการพิเศษที่ทําในนามของมหาวิทยาลัยแล้วขยาย
ไปยังคณะต่างๆ ให้เข้าร่วม สามารถนําไปตอบคําถามในภาพรวม SAR มหาวิทยาลัย 
 

4.9 ด้านการบริหารและคลัง 
4.9.1 กองคลังรับจัดทําเงนิคา่สอนเกินภาระงานสอนแทนคณะ  
 เนื่องจากเบิกเงินล่าช้าและได้รับการร้องเรียนว่าสอนตั้งแต่เดือน

กุมภาพันธ์ เดือนกรกฎาคม ยังไม่ได้รับเงิน จึงได้เข้าไปดูว่าสาเหตุมาจากอะไร ปัญหาหลักมาจากวิธีการทําตาม
กฎค่าใบเบิก และไม่โทษว่าคณะไหนทําช้าจึงขอรับทําเองและไม่ได้ปรึกษากับกองคลัง เพราะเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนเดิมที่ทําอยู่ ตรวจยังไงก็ไม่ผ่าน จึงขอตรวจสอบตารางสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกท่านในระบบ
ทะเบียนให้ถูกต้อง หรือตารางขวางของอาจารย์ และให้เจ้าหน้าที่ของคณะมาตรวจสอบความถูกต้อง งานวิจัย
จะต้องมีช่ืองานวิจัยแนบเพราะเป็นตัวบังคับ เมื่อดําเนินการเสร็จจะให้คณะเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้งว่าอาจารย์
แต่ละท่านได้รับค่าสอนจํานวนเท่าไรเป็นไปตามตารางสอนหรือไม่ ค่าสอนจะไม่เสียภาษี โครงการดังกล่าว   
จะเป็นโครงการนําร่องโดยจะใช้เจ้าหน้าที่ IT เฉพาะ เพราะต้องเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนและระบบบุคลากร
หลังจากนั้นจะมอบให้กองคลังดําเนินการต่อ กําหนดให้การเบิกจ่ายสิ้นสุดอย่างช้าที่สุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อสิ้นสุด
การสอน 

 รองอธิการบดี (นางวนิดา   ปอน้อย) ช้ีแจงให้ทราบว่าการจัดทําค่าสอน
แทนคณะขอให้ทบทวน การดําเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดี แต่ในการทําต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะการเบิก
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จ่ายเงินผู้เบิกจะต้องเป็นคนเขียนใบเบิกเอง เนื่องจากกองคลังเคยทําในเรื่องของการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 
และให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เขียนให้ แต่เมื่อมีการจ่ายเงินเกินไป หรือว่าจ่ายเงินผิด ทางผู้รับเงินไม่ยอมรับผิดชอบ 
ทําให้เจ้าหน้าที่กองคลังต้องจ่ายเงินส่วนต่างแทน เพื่อนําเงินส่งคืนคลังให้ครบ ถ้าจะทําแทนคณะแล้วเจ้าหน้าที่
กองคลังผิด จะต้องพิจารณาว่าจะให้ทําแทนหรือไม่ 

  
มติที่ประชุม  รับทราบและให้ทดลองก่อน 2 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อลดภาระและมีเวลาในการสอนมากขึ้น ทําให้รัดกุมมาก
ขึ้นด้วย 

 
4.9.2 การใช้ Cash Management แทนการจ่ายเช็คสําหรับเงินรายได้ 
 จะขออนุญาตใช้ระบบ Cash Management ในการโอนเงิน เงินที่เป็น

เงินรายได้จะจ่ายตรงเข้าเพื่อประหยัดค่าว่ิงแผ่นครั้งละ 5 บาท ระหว่าง Upload จะไม่เสียค่าใช้จ่ายจะคุ้มกว่า 
ขณะนี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ลดลงเหลือ 0 บาท และธนาคารกรุงเทพกําลังจะลดให้เหลือ 0 บาทด้วย และ
จะให้กองคลังหารือกับกรมบัญชีกลางอีกครั้ง ในการดําเนินการ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
 
4.9.3 การเพิ่มค่าตอบแทนของลูกจ้างชั่วคราว  
 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวจากวุฒิที่ ก.พ. 

กําหนดและเพิ่มอีก 5% โดยเลือกค่าตอบแทนสูงสุดจากทางเลือก 3 ทาง และได้พิจารณาในกรณีที่ 3 คือ การ
ปรับค่าจ้าง 5% จากคุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนด โดยจะจ่ายต้ังแต่เดือนเมษายน 2554 แต่เนื่องจากมีการใช้เงิน
รายได้ผิด จึงทําให้ไม่สามารถจ่ายเงินส่วนนี้ได้ จะนําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน   
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 อีกครั้ง ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมจะสามารถปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด
ระดับปริญญาตรี ในอัตรา 9,140.- บาท และจะมีการจ่ายพิเศษให้กับลูกจ้างชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 
สําหรับลูกจ้างที่ยังอยู่ ซึ่งเป็นเงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย ยังไม่กระทบกับงบของคณะ และในปี 2555   
จะต้ังงบไว้สําหรับรองรับการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกจ้างชั่วคราว 

 รองอธิการบดี (นายวิรัช   โหตระไวศยะ) เสนอแนะในเรื่องของการ
เพิ่มขั้นเงินเดือน รายได้ส่วนใหญ่มาจากฐานที่เก็บจากเงินค่าลงทะเบียน ค่าบํารุงของนักศึกษา ข้อสังเกต
ขณะนี้มีนักศึกษาสูญหายระหว่างทาง ซึ่งรายได้จะลดลงตามไปด้วย ในการสูญหายอันเนื่องมาจาก การรับน้อง 
การสอบโควตาที่อ่ืน การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา สําคัญคือเมื่อนักศึกษามาอยู่กับมหาวิทยาลัยจะทํา
อย่างไรให้นักศึกษาอยู่จนจบการศึกษา และในปีนี้มีการลาออกของนักศึกษามีจํานวนประมาณ 80 คน   

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ช้ีแจงให้ทราบว่าทางคณะได้อนุญาต
ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหลังจากการสอบกลางภาค และในเรื่องของผลการศึกษากําลังรอผล
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวิชาแคลคูลัส 1 เพื่อมาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาที่ผ่านมา และจะ
ตรวจสอบจํานวนเด็กที่ Dropout ออกไป จากที่ผ่านมาและจากที่มีการเปลี่ยนแปลง คณะได้จัดติวให้กับ
นักศึกษาก่อนที่จะสอบ ในวิชาแคลคูลัส 1 และแคลคูลัส 3 สังเกตช่วงกลางคืนจะมีนักศึกษารุ่นพี่ติวให้กับรุ่นน้อง
อยู่บริเวณอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาจะชวนเพื่อนที่เป็นต่างชาติมาช่วยติว
ภาษาอังกฤษด้วย โดยท่ีไม่ได้เข้าโปรแกรม แต่นักศึกษาจะขออนุญาตใช้ห้องประชุมในการติว มหาวิทยาลัยจึง
ควรสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว   
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มติที่ประชุม  รับทราบและถ้าเงินเดือนขึ้นขอให้ทํางานดีขึ้นด้วย ในเรื่อง
ของนักศึกษาที่กําลังรับน้องอยู่ขอให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาช่วยดูแลและช่วยตรวจสอบให้
เข็มงวด ในเรื่องนี้และให้นักศึกษาสนใจในเรื่องของการเรียนให้มากขึ้น ขอดูผลการศึกษากลางภาคของ
นักศึกษาปีที่ 1 ของแต่ละคณะและขอให้นําเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป  

 
4.9.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบคุลากรสายสนับสนนุ 
 ใช้การประเมินงานของบุคลากรสายสนับสนุน และในเรื่องของการ 

ขาดงาน การลา การมาสาย CoreCompetency เนื่องจากมีการปรับขั้นเงินเดือนให้กับลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มขึ้น
กว่าเดิม 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.9.5 การปรับลดจํานวนลูกจ้างชัว่คราว 
 ตามท่ีกองนโยบายและแผนได้ทําหนังสือแจ้งให้หน่วยงานปรับลด

จํานวนลูกจ้างชั่วคราว เมื่อหน่วยงานได้รับพนักงานมหาวิทยาลัยจากการสอบในครั้งนี้ ในเรื่องของการทดแทน
เป็นเรื่องที่ได้ตกลงกันต้ังแต่การสอบพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งแรก ถ้าได้บุคลากรในหน่วยงานเดิมควรปรับ
ลดทันที ในกรณีที่ได้บุคลากรใหม่ จะต้องค่อยปรับลดลง ไม่ควรให้มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาทดแทนเมื่อมี
การลาออก การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต้องดูจากคุณวุฒิ และศักยภาพของบุคลากรด้วย และจะต้องขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณากรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนในภาพรวมใหม่ เพราะขณะนี้หน่วยงานเพิ่มขึ้นใหม่
จํานวนมาก 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.9.6 การสื่อสารภายในองค์กรด้านบุคลากรและการเงนิ 

   ขอให้ผู้บริหารเป็นผู้นําร่องในการใช้ระบบ Outlook และเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์มือถือ ในเรื่องของการส่งข้อมูลและตารางนัดหมาย  
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
    
 4.10 รายงานการเตรียมความพร้อมการจัด เดิน – ว่ิงการกุศล (ราชมงคลธัญบุรี 
ครอสคันทรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน’2555) 
   จากการประชุมปรึกษาหารือโดย รองอธิการบดี (นายวิรัช   โหตระไวศยะ) 
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์   จันทร์บรรเจิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี   น่วมจิตร์) 
ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากการจัดงานที่ผ่านมามีจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมจํานวน
น้อย จึงเสนอมาตรการต่างๆ เช่น การออกสื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Online และส่วนไหนที่สามารถ
ประชาสัมพันธ์ได้จะดําเนินการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ในส่วนที่ 2 ได้นําปัญหาและอุปสรรคมาพิจารณาโดย
เชิญ ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ไพบูลย์   ใสยาวงศ์) ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดที่ผ่านมา ได้นําข้อสังเกตหลายอย่างมา
ปรับเปลี่ยน สุดท้ายอยากให้เป็นว่า ลูกมช. เดินขึ้นดอย ลูกมทร.ธัญบุรีเดินราชมงคลการกุศล จากการประชุม
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาท่านประธานแจ้งว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้า
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ร่วมกิจกรรมน้อยมาก เป็นมุมสะท้อนกลับจากผู้ทรงคุณวุฒิ ถ้าดําเนินการให้เป็นประเพณีสืบทอดต่อๆ กันมา 
จะทําให้เกิดความภาคภูมิใจของนักศึกษา และจะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบ ต่อไป 
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การเตรียมการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2555 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แบบระบบโควต้า แบบรับตรง และแบบ Admissions 

การเตรียมการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2555   
มีการรับสมัคร 3 ระบบ คือ ระบบโควต้า ระบบสอบตรง และระบบ Admissions กลาง ในระบบโควต้าได้มีหนังสือ
จากมหาวิทยาลัยไปยังสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว จํานวน 348 สถานศึกษา รวมแผนรับจํานวน 2,344 คน  
ตามตารางหน้า 72 เงื่อนไขเป็นตามหน้า 71 มีจํานวน 5 ข้อ และปฏิทินการให้โควต้าเป็นไปตามหน้าที่ 72 
ระบบสอบตรง ปีหน้าจะมีการสอบตรงร่วมกับราชมงคล 9 แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังหน้าที่ 73 – 75 และระบบ
สอบผ่าน Admissions กลาง จะดําเนินการสอบเหมือนทุกปีที่ผ่านมา จํานวนแผนรับสอบตรง วุฒิ ม.6, ปวช. 
จํานวน 2,540 คน วุฒิ ปวส. จํานวน 1,385 คน รวม 3,925 คน แผนรับระบบสอบผ่าน Admissions จํานวน 
1,360 คน เมื่อรวมทั้ง 3 ระบบ ปี 2555 จะรับนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 7,629 คน  

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) ช้ีแจงให้ทราบว่า
จากตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะเหลือประมาณ 6,000 คน ในการคิดเงินรายได้จะคิดจากจํานวน 6,000 คน โดย
จะนําจํานวนตัวเลขย้อนหลัง 3 ปี และนําค่าเฉลี่ยมาต้ังงบประมาณ ปีที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องของการให้โควต้า
ไปยังโรงเรียนต่างๆ ไม่มีการตรวจสอบกับทางโรงเรียน ปัญหาคือให้โควต้ากับทางโรงเรียนแล้ว โรงเรียนไม่
ตอบกลับมา เพราะเนื่องจากมหาวิทยาลัยกําหนดเองโดยไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียนต่างๆ ครั้งนี้ได้มี
การเชิญอาจารย์แนะแนวเข้าร่วมประชุมและได้ข้อสรุปความต้องการโควต้าสาขาต่างๆ ซึ่งตรงกับความ
ต้องการของโรงเรียน ขณะเดียวกันมีการขอโควต้าเกินจํานวนที่กําหนดมาก และขอปรับวันรายงานตัวการขึ้น
ทะเบียนนักศึกษา จากเดิมวันที่ 2 ตุลาคม 2554 เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2554 เนื่องจากทางโรงเรียนยังมี
การสอบ ไม่สามารถรายงานตัวได้  

เนื่องจากปีการศึกษาหน้าจะมีการสอบตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง วิชาที่ออกสอบจะมีการแบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
จะใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชุดเดียวกัน เริ่มจากง่ายสุดไปถึงยากสุด กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีและสถาปัตย์ 
ประกอบด้วย สื่อสารฯ อส.บ. คอ.บ. ทล.บ. ศศ.บ. และ สถ.บ. จะใช้กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ความ
ยากง่ายรองลงมาจากกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 3 สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ และ ศศ.บ. 
(หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตด้านนาฎศิลป์ และการศึกษาปฐมวัย) กลุ่มที่ 4 ศิลปกรรม กลุ่มที่ 5 คหกรรม
ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) ข้อสอบของแต่ละกลุ่มจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์จะเป็นข้อสอบเฉพาะทาง  
ความถนัดทางวิชาชีพ จะมีข้อสอบ 100 ข้อ เพราะต้องการช่วยระดับ ปวช. แบ่งออกเป็น 12 กลุ่ม สาขา
วิชาชีพ ทาง มทร.ธัญบุรี เป็นประธานทางด้านการออกข้อสอบวิชาชีพ และจะขอรายชื่ออาจารย์จากคณบดี 
ในการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการการออกข้อสอบวิชาชีพพื้นฐาน จะสอบวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2555 ส่วน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่มีนิเทศศิลป์ จะมีการปรึกษาในการออกข้อสอบ
เฉพาะอีกครั้ง โดยจะเชิญประชุมในวันที่ 19  

จากการให้โควต้าจะมีการให้เรียนปรับพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษาที่จบระดับ 
ปวส. ที่รับคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่มีการเทียบโอน ส่วนคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
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และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 คณะจะขอทําการเทียบโอนในช่วงเดือนมีนาคม สอบครั้งที่ 1 คือเทียบ
โอนในรายวิชาก่อน ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําลังทําการเทียบโอน เมื่อ
เทียบโอนเสร็จจะทําการสอบ ถ้าสอบไม่ได้ให้ลงในช่วงภาคฤดูร้อน ถ้ากรณีบางวิชาสอบไม่ผ่านต้องลงเรียนใน
ภาคฤดูร้อนหน้าให้เรียบร้อย เนื่องจากมีการรับตรงจะรับให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคมได้หรือไม่ ได้รับ
คําแนะนําจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพราะเป็นช่วงปิดเทอม ขอมติในที่ประชุมสําหรับวุฒิ 
ปวส. จะให้มีการสอบในช่วงปิดเทอม หรือช่วง เสาร์ อาทิตย์ ในการสอบตรง เนื่องจากจะมีการรับตรงในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์   

 
   มติที่ประชุม มองรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) 
หารือกับผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในเรื่องการรับตรงและวันสอบ 
 

5.2 พิจารณารายงานประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง    
ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง เพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2554 

รองอธิการบดี (นายวิรัช   โหตระไวศยะ) ขอเสนอในเรื่องของการสอบพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยหลักการเห็นด้วยกับวิธีการแต่รายละเอียด เช่น กองประชาสัมพันธ์ ในการออกข้อสอบ 
ส่วนกลางได้ให้อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทางด้านการพิมพ์ และอาจารย์จากคณะ
บริหารธุรกิจมาออกข้อสอบวิชาชีพแทน ปัญหาคือความต้องการที่อยากได้คนที่เข้ามาทํางานดู book ของ
หน่วยงาน เพราะเป็นวิชาชีพเฉพาะ และข้อสอบที่ออกมาไม่ Match กับความรู้และประสบการณ์ที่ทํา ซึ่งเป็น
ความสูญเสีย ทุกหน่วยงานต้องการเด็กที่มีนิสัยดีเข้ามาทํางาน เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ออกข้อสอบจึงได้
ประสานงานกับผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล และผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในกรณีข้อสอบทางด้านวิชาชีพ จะขอให้หน่วยงานเป็นผู้ออกข้อสอบ  

 รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี   อินทรไพโรจน์) ได้ตอบข้อซักถาม
ในกรณีการออกข้อสอบของทุกหน่วยงาน ขึ้นอยู่กับนโยบาย ในฐานะของบุคลากรมีสิทธ์ิที่หน่วยงานเสนอ
ขึ้นมาได้ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็น HR มีสิทธ์ิที่จะต้องการบุคลากรแบบไหนในฐานะที่ขับเคลื่อนองค์กรได้ ใน
การออกข้อสอบ ได้กําหนดข้อสอบตั้งแต่การสอบครั้งแรกแล้ว เพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมคนของท่านด้วย 
เพราะการสอบครั้งแรกจะรู้แล้วว่าข้อสอบยาก ดังนั้นจะต้องมีการเตรียมตัวหรือจะจัดให้มีการอบรม จะต้อง
เว้นระยะประมาณ 1 เดือน ในการเตรียมตัวสอบ แล้วประกาศรอบใหม่ และจะต้องเอาภาระงานหลักๆ เป็นที่ต้ัง 
ส่วนการขึ้นเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ขณะนี้ได้มีการประเมินผลเป็นประจักษ์ ในเรื่องของ การลา ขาด สาย 
ของบุคลากร เรื่องของการอบรมจะต้องผ่านการอบรม และในเรื่องของอาเซียน ขณะนี้มีส่งชื่อเข้าอบรม      
แต่ไม่ยอมเข้าอบรมซึ่งมีจํานวนมาก จึงควรมีการทําความเข้าใจใหม่ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ให้ข้อเสนอแนะถ้าหากเราสามารถพัฒนา
บุคลากรของเราได้ก็จะสามารถสอบได้ แต่ถ้าเป็นคนภายนอกสอบได้ก็ต้องยอมรับ แต่จะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน  
 
   มติที่ประชุม มอบรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี   อินทรไพโรจน์ ) 
และผู้อํานวยการกองคลัง ศึกษาข้อมูลในกรณีที่เพิ่มเงินเดือน 15,000.- บาท จะต้องใช้เงินเพิ่มเท่าไหร่ 
ส่วนบุคลากรที่อยู่ปัจจุบันเงินเดือนจะเกิน 15,000.- บาท ถ้าเกินอยู่แล้วจะทําอย่างไร และบุคลากรที่จะ
เข้ามาใหม่จํานวน 50 คน ของสายสนับสนุน ขอให้ช่วยกันพิจารณาและหาข้อสรุปที่ชัดเจน 
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5.3 พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เอกสารแนบ) 
 ตามเอกสารแนบระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2553 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 เป็นการประเมินผล  
ในภาพรวมและผลการประเมินของหน่วยงานต่างๆ จากผลการประเมินตามเกณฑ์ของ สกอ. ได้คะแนน 4.04 
และผลคะแนนรวมทั้งหมดของ สมศ. ตามตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 3.86 ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ ต้องคีย์ข้อมูลใน Che 
online ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2554 ขณะนี้ให้หน่วยงานต่างๆ ทําแผนปรับปรุงเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในปี 2555 ต้องถอดบทเรียน QA เพื่อเตรียมตรวจประเมินจาก สมศ. จะต้องดําเนินการเก็บข้อมูลต้ังแต่ต้นปี  
 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

- จากการรับฟังผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 4 การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม ได้คะแนน 2.58 จะต้องมีการยกเครื่องใหม่ ถ้าพูดถึงเรื่องการวิจัย จะต้องมองสะท้อนไปที่ผู้จบ ดร. 
แต่ผู้จบ ดร. มีความหลากหลาย ถ้าผู้จบรุ่นใหม่ต้องย่ําอยู่กับที่เพราะมองงานไม่ออก จะทําให้ไม่ได้ใช้วิชา      
ที่เรียนมา บางเรื่องผู้ที่จบ ดร. ทําตนเองให้เป็นพิษเป็นภัยเสียเอง เพราะการให้ความสําคัญกับตัว ดร. มากกว่า
ภารกิจของตนเอง น่าเสียดายที่มหาวิทยาลัยลงทุนไปหลายรุ่น บางครั้งนําไปสู่การทะเลาะ เบาะแว้ง เพราะเอา
คํานําหน้ามาใช้ จนทําให้ไม่มีน้ําใจ สิ่งหนึ่งที่ทําได้เพราะมีหลายสาขา เดิมเคยมีคณะกรรมการเฉพาะทาง กลุ่ม
สาขา จากภายนอกเพื่อชี้นํา เช่น สาขาเกษตร หรือควรมีการพิจารณาให้เกิดคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย 
หรือต้องมีกลยุทธ์แนวทางในการแก้ไข 

- เนื่องจากนักวิจัยมีเป็นกระจุก แต่ไม่กระจาย คนทํางานวิจัยน้อย จึงควร
กระตุ้นให้มีนักวิจัยเพิ่มขึ้น 

- จากองค์ประกอบที่ 4 มีผลคะแนนที่น้อย เป็นเพราะเกณฑ์ประเมินไม่ Meet 
กับสิ่งที่ทํา อาจารย์ทุกคนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการทํางานวิจัยกันมากและได้นํางานวิจัยไปเสนอใน
ต่างประเทศ และในประเทศ ซึ่งเป็น proceeding จึงไม่ถูกนับ เป็นผลทําให้คะแนนน้อยลง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได้วางยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ในข้อมูล TCI ประมาณ 40 เรื่อง และการ
ประชุมนานาชาติต้องประสานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนําผลงานตีพิมพ์ และงานวิจัยในชั้นเรียน จะนํามาใช้
ประโยชน์ได้ชัดเจน 

- การตรวจข้อมูลจากระบบ  มี 3 ประเด็นดังนี้คือ 
 การกําหนดภาระงานอาจารย์ให้ชัดเจน ในเรื่องบทบาทงานวิจัย มหาวิทยาลัย

ได้กําหนดบทบาทอาจารย์ในด้านวิจัย 20% ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10% งานสอน 40% บริหารวิชาการ 
30% เกณฑ์นี้ไม่ส่งเสริม 

 การบริหารจัดการ การบริหารงานและการบริหารเงิน มหาวิทยาลัยมีกฎ 
ระเบียบที่ส่งเสริม เนื่องจากยังใช้ระเบียบการเงิน ปี 2542 และปรับปรุง ปี 2547 ซึ่งปัจจุบันยังใช้ระเบียบ  
เดิมอยู่ และไม่มีความคล่องตัว ทําให้นักวิจัยมีจํานวนน้อยลง  

 จากปัญหาพบว่า เงินอยู่ที่คณะและอยู่ที่นักวิจัย จากการร้องเรียนของ
นักวิจัยพบว่า เมื่อมีการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบขอให้คืนเงิน เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 400,000.- 
บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร 100,000.- บาท คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 100,000.- บาท เมื่อมีการ 
ขอดําเนินการไปแล้ว และมีการตรวจสอบ ก่อนจะดําเนินการนักวิจัยจะต้องรับทราบระเบียบ หน่วยตรวจสอบ
ก็จะต้องมีความผ่อนคลายในบางเรื่อง ระเบียบมอบอํานาจให้คณบดีเป็นผู้มีอํานาจในการอนุมัติ แต่การปฏิบัติ
จริงคณบดีอนุมัติแต่หน่วยตรวจสอบบอกไม่มีสิทธิ จึงเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

- การแบ่งโครงสร้างภาระงาน 
 Minimum 20% สําหรับปีการศึกษาหน้า 
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 แหล่งที่มาของเงินมีหลายที่ เงินรายได้ เงินกองทุน แต่เนื่องจากเงินกองทนุ
ยังติดอยู่ที่สภาคณาจารย์ ซึ่งทางสภาคณาจารย์จะขอให้โดยตรงกับนักวิจัยเลย จากการพูดคุยนักวิจัยจะขอ 
70% สําหรับนักวิจัยหน้าใหม่ 

- คุณภาพการศึกษาดูที่ไหน จากการประเมินคุณภาพภายใน ตามแบบของ 
สมศ. ทุกปีที่ผ่านมาได้มีการดําเนินการเพื่อที่จะได้คะแนน จุดอ่อนคือยังไม่เคยเป็นวาระของมหาวิทยาลัย   
ควรนําประเด็น เช่น เรื่องการพัฒนาการจัดทํา SAR ของหน่วยงานต่างๆ มาเป็นประเด็น เพราะเนื่องจากยังไม่
เข้าใจเหมือนบุคลากรของสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะทําอย่างไรให้บุคลากรสามารถปฏิบัติให้
เทียบเท่ากับบุคลากรของสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะฉะนั้นหน่วยงานกลางจะต้องเข้าไปหล่อหลอม
เพื่อให้เกิดทักษะ และในเรื่องของงานวิจัย ควรมีมาตรการส่งเสริมให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ และนโยบายการจัดทํา
ตําราของอาจารย์ ในภาพรวมดูว่าอะไรบ้างที่อ่อน บางคณะอ่อนหลายเรื่อง จะต้องมีการเข้าไปดูแลและ
กําหนดว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งมาตรฐานการศึกษา  

- จะมีการดําเนินการในเดือนกันยายน สําหรับคณะกรรมการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองของทุกหน่วยงาน เรื่องงานวิจัยของปริญญาโท จากการประเมินมีคะแนน 0.25 ซึ่งเป็น
คะแนนที่ตํ่า และเรื่องของ TQF บางคณะยังไม่ถึงไหน รวมถึง Program ที่ประเมินความพึงพอใจ เมื่อนักศึกษา
คีย์ข้อมูลเข้าไปจะไปรวมกับอาจารย์ด้วย ทําให้ยากต่อการดึงข้อมูลนําไปใช้งาน 

- ขณะนี้ได้มีการจัดทํา Program ซึ่งมีทีมงานในการดําเนินการ ประกอบด้วย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันพิจารณาและสรุปเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย โดย
จะให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ซึ่งจะเป็น Program ที่สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องการนําไปใช้ 
  
 มติที่ประชุม มอบผู้บริหารทุกระดับส่งเสริมเรื่องนี้ให้ชัดเจน และประเด็นที่
เป็นเปอร์เซ็นต์ มอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปรานี   พรรณวิเชียร) ดูเรื่องนี้จาก 40% 30% 20% และ 10% เอื้อหรือไม่ หรือจะต้องมีการปรับใหม่ 
รวมทั้งกองทุนเพื่องานวิจัย 
  

5.4 พิจารณารายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และ
เงินงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2554 ไตรมาศ 1 – 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 
มิถุนายน 2554 (เอกสารแนบ) 
 ตามเอกสารแนบระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 
ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยได้มีการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณ
รายได้ ตามตารางหน้าที่ 1 จากผลผลิต ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสังคม ประมาณ 5 พันกว่าคน 
และได้มีการสรุปตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย จากแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามตาราง
หน้าที่ 4 จากผลการสรุปจะเห็นว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวอย่าง กิจกรรม 2.12 จํานวนของโครงการวิจัย  
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด (สงป.) ได้มีการกําหนดแผน จํานวน 6 เรื่อง 
ได้ผล จํานวน 3 เรื่อง เหลืออีก 3 เรื่อง และ กิจกรรมที่ 2.8 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด (สงป.) ขอให้ดําเนินการ ได้มีการกําหนดแผน จํานวน 15 เรื่อง ได้ผล จํานวน 3 เรื่อง 
ดังนั้นจะต้องติดตามในส่วนที่ยังไม่ได้รายงาน จากผลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า คณะได้มีการใช้งบประมาณ
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จํานวนเท่าไรบ้าง ขอให้รีบดําเนินการในส่วนการเร่งรัดการจ่ายเงิน และจะรายงานให้กับสภามหาวิทยาลัย
ทราบ ในระยะแรกรอบ 6 เดือน  
 รายงานยอดเงินคงเหลือของหน่วยงาน (รวมทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้)
ดังเอกสารแนบ ทุกหน่วยงานสามารถดูสรุปยอดเงินคงเหลือได้ที่ ระบบบัญชี 3 มิติ 
 
  มติที่ประชุม มอบทุกคณะรีบดําเนินการติดตามโครงการต่างๆ ที่ยังไม่มีการ
รายงาน และฝากเรื่อง IQA ให้ทุกคณะช่วยดําเนินการด้วย 
 

5.5 พิจารณาการจัดการหารายได้จากการขอใช้อาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ประธานขอถอนวาระนี้ออกก่อน เพื่อหารือนอกรอบอีกครั้งเนื่องจากยังไม่ทราบ
ข้อมูลที่ชัดเจน 
 

5.6 พิจารณาการขอคืนสภาพนักศึกษาที่ไม่ชําระค่าลงทะเบียน 
จากตารางหน้าที่ 87 จํานวนนักศึกษาที่คืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาเนื่องจาก

ถูกถอดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เป็นตัวเลขที่เก็บมาจากปี 2553 ช่องที่ 1 คือการคืนสภาพและลาพัก
การศึกษา ช่องที่ 2 คือคืนสภาพและลงทะเบียนเรียน จํานวนตัวเลขคืนสภาพและลาพักการศึกษา จํานวน 
273 คน ตัวเลขคืนสภาพและลงทะเบียนเรียน จํานวน 264 คน รวมแล้ว 537 คน เป็นตัวเลขจํานวนที่มาก 
ปัญหาคือนักศึกษาไม่ชําระเงินลงทะเบียนเรียน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจึงต้องคัดช่ือออก นักศึกษาบางคน 2 เทอม บางคน 3 เทอม แล้วขอกลับเข้ามาขอคืนสภาพ จึงเปิด
โอกาสให้กับนักศึกษาที่คืนสภาพได้ เดิมตอนเป็นสถาบันคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเป็นคณะแรกที่เปิดโอกาส 
ปัจจุบันมีการขยายไปเกือบทุกคณะ จึงนําตัวเลขมาแสดงให้เห็นในการอนุญาตคืนสภาพนักศึกษาทุกเทอม   
ในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคืนสภาพ เป็นผลทําให้นักศึกษาขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง  

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ช้ีแจงให้ทราบว่า ในการ
เซ็นต์อนุมัติการขอคืนสภาพและลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา มีสาเหตุสําคัญอยู่ 2 กรณีใหญ่ คือ กรณีที่ 1 
นักศึกษายากจน เรียนเองหาเงินเอง กรณีที่ 2 หลังจากสอบกลางภาคเมื่อรู้คะแนนสอบนักศึกษาจะขอลาพัก
การเรียน เนื่องจากทําคะแนนได้น้อย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาจํานวนมากที่สุด ขณะนี้จะปรับ 
ก่อนถอน ก่อนสอบกลางภาค ซึ่งได้นําเข้าที่ประชุมในการพิจารณา และมีสาเหตุมาจากการติดการพนัน และ
การอาศัยอยู่กับเพื่อน มีการยืมเงินและไม่ได้คืน ดังนั้นคณะควรมีการตรวจสอบให้แน่ชัดถึงกรณีต่างๆ ในการ
พิจารณา และจากการยื่นหนังสือไปยังคณะต่างๆ เรื่องนักศึกษาปีที่ 1 ที่ยังไม่ย่ืนใบ รบ. ที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขอให้มาย่ืนภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ซึ่งมีจํานวนประมาณ 700 คน  

 
   มติที่ประชุม มอบคณบดีทุกคณะช่วยดูแลและตรวจสอบนักศึกษาของคณะ
และพิจารณาสาเหตุต่างๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางด้าน การกู้ยืมเงิน กยศ. ให้กับนักศึกษา และ
การยื่นใบ รบ. ของนักศึกษา ปีที่ 1 โดยให้ย่ืนภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2554  

 
5.7 พิจารณารายงานหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการถือปฏิบัติ 

- หนังสือศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ที่ ปท 0016.3/ว 11457 ลงวันที่ 11 
กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขอเชิญชวนให้แต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย และเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระ
เกียรติฯ 
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- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว 972 ลงวันที่ 2 
สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 

   
มติที่ประชุม กําหนดให้ใส่ชุดผ้าไหมไทยและผ้าไหมไทยที่มีตราสัญลักษณ์

เฉลิมพระเกียรติฯ ทุกวันศุกร์  
 

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

   6.1 การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบรีที่มุ่งสู่ความสําเร็จ
ในการศึกษา และการเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศที่ทรงคุณค่า (โดยสอดรับกับการบริหารจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย) 
 การพัฒนานักศึกษามุ่งสู่ความสําเร็จในการศึกษา ความเป็นมาทั้ง 5 ประเด็นรวมทั้ง
ในวาระ 4.4 การปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า และวาระที่ 5.3 คุณภาพการศึกษา จากตารางผลการประเมิน
ค่าระดับคะแนนของนักศึกษาใหม่ โดยเฉพาะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 – 2553 มีจํานวนที่สูงเพราะจาก
กิจกรรมของนักศึกษามีจํานวนมาก เช่นการซ้อมเชียร์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการแก้ไข จํานวนนักศึกษา     
ที่ควรจบภายใน 4 ปี ตัวอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาไม่จบตามหลักสูตร ยังมีจํานวนนักศึกษาที่ยังค้าง
อยู่ต้ังแต่ปี 2547 จนถึง ปี 2550 มีจํานวน 410 คน ที่ยังค้างจบอยู่ ข้อมูลนักศึกษาพ้นสภาพ การเป็นนักศึกษา 
ปี 2552 - 2553 มีจํานวนมาก ข้อมูลงบประมาณมหาวิทยาลัยใช้จ่ายปี 2552 – 2553 งบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้ มีจํานวน 1,000 ล้านบาท ข้อพิจารณา ความคุ้มค่าทางด้านการลงทุนจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรเมื่อต้องสูญเสียจํานวน 1,000 ล้านบาท ความผิดหวังและความเสียหายของ
ผู้ปกครองต่อกรณีบุตรหลานพ้นสภาพการศึกษา ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 
และมหาวิทยาลัยในสังคมประเทศชาติ รวมถึงการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจสังคม ภายใต้ประชาคม ASEAN 
ตัวอย่างผลกระทบที่ตามมา กรณีนักศึกษาไม่จบตามกําหนดในแต่ละหลักสูตรจะส่งผลกระทบต่องบประมาณ
ในการจัดการศึกษาของนักศึกษาปีปัจจุบันเพราะว่าพ่ีมาเบียดน้องอยู่ กรณีที่ 2 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย
ทางด้านระบบสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นเดือนละ≥20% กรณีที่ 3 นักศึกษาที่ค้างจบเบียดเบียนพื้นที่สําหรับ
นักศึกษาปีปัจจุบัน อาทิ ห้องเรียนไม่พอ กรณีที่ 4 คณาจารย์มีภาระมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาปีปัจจุบัน กรณีที่ 5 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในสังคมมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ในข้อเสนอแนะ กรณีที่ 1 ควรมีการปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัย กรณีที่ 2 ควรมี
การปฏิรูปงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในภาพรวม เพื่อเอื้อต่อการศึกษา
ของนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธ์ิสูง กรณีที่ 3 ควรมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยสู่
การมีปัญญาภิวัฒน์ (Wisdomization) ในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองอย่างชาญฉลาด ในส่วนที่เน้นคือ 
ยอดสะสมมีผลกระทบต่อพลังงาน ห้องเรียนของมหาวิทยาลัย  
  
   มติที่ประชุม รับทราบและเป็นเรื่องเชิงรายงานแต่เป็นการสะท้อนในเรื่อง
สาธารณูปโภค ที่เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในทุกประเด็น ตัวเลขของนักศึกษาที่ยังไม่จบทํา
ให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของการเรียนการสอนไม่บรรลุผล จากภาพรวมที่เคยตรวจสอบในสมัย
สถาบันมีข้อแตกต่างเยอะ และโยงถึงการบริหารจัดการคุณภาพด้วย จากจํานวน 410 คน จะปรับแก้ไข
อย่างไร ขอให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) และผู้อํานวยการสํานักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน หาตัวเลขมาเพิ่มเติม และสาเหตุในกรณีไม่มาสอบ หายไปไหนจากการลงชือ่เขา้รว่ม
การสมัคร จะได้แก้ปัญหาได้ถูกทาง 
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   6.2 AEC จะย้ายเปิดเทอม เป็นเดือนกันยายน 2554 และในส่วนของค่าใช้จ่ายใน
การเปิดเรียนช่วง Summer ขอให้พิจารณาในเรื่องของค่าไฟฟ้า 
   6.3 ทุกปีจะมีการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ขอให้ทุกคณะหรือหน่วยงานช่วย
ส่งคณะละ 1 ทีม เพื่อเป็นตัวอย่าง และจะขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวด้วย กรณีที่ไม่มี
ค่าใช้จ่ายสามารถขอทางชมรมกอล์ฟได้ การจัดการแข่งขันจะจัดในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554  
   6.4 เรื่องของ Conference ซึ่ง ดร.มงคล  กลิ่นกระจาย ได้มีการพูดคุยและดําเนินการ
ไปได้ในเรื่องของการจองโรงแรม แต่ยังมีการตอบกลับและมีการขอเอกสารแต่ยังไม่ยอมให้ รายละเอียด 
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี   อินทรไพโรจน์) ได้ปรึกษากับทางสมาชิกว่าจะให้มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้จัด แต่ยังมีการเลื่อนระยะเวลาการจัดอยู่ ส่วนคณะที่ตรงคือคณะ
บริหารธุรกิจ ซึ่งมีภาระในการจัด Conference ของคณะด้วย จึงกลายเป็นงานของมหาวิทยาลัยที่จะต้อง
ดําเนินการ ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. NECTECH และ IEEE ขออนุญาตเชิญ Steering committee 
มาประชุมอีกครั้ง 
    
   มติที่ประชุม มอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร 
และรองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี   อินทรไพโรจน์) ดําเนินการ 

 
เลิกประชุมเวลา 17.50 น. 
     
 

                (นางสาวสุภัทรา   โพธ์ิพ่วง) 
                                                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

                                                                    กรรมการและเลขานุการ 
                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายเอกนรินทร์   พุทธบรรจง) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานอธิการบดี 

ผู้จดรายงานการประชุม 


